
 

145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 1648  —  867. mál.

Fyrirspurn

til fjármála- og efnahagsráðherra um lækkun virðisaukaskatts á gleraugum og linsum.

Frá Katrínu Jakobsdóttur.

Telur ráðherra eðlilegt að lækka virðisaukaskatt á gleraugum og linsum með styrk úr 24%
í lægra þrep (11%) til að koma til móts við þá sem þurfa að nýta sér þessi hjálpartæki?

 


